

สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน โทร ๒๓/๐

ที่ กษ ๐๒๒๐/๖๐๕๓

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖

เรียน เกษตรอำเภอวังสะพุง

ตามหนังสือสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ที่ ลย๐๒๐๙/๒๑๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอรื้อกรณีนางนันทน์ภัส ชากักดี ได้ขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเพื่อนำไปชำระหนี้และไถ่ถอนที่ดินคืนจากบริษัท เลยยนตรกิจ จำกัด กรณีได้เช่าซื้อรถกับบริษัทฯ โดยใช้บุคคลค้ำประกันการเช่าซื้อ ภายหลังบริษัทได้ยื่นฟ้องและศาลมีคำพิพากษาให้ยึดที่ดินเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ กรณีดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.๒๕๔๗ หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) พิจารณาแล้วขอเรียนว่าตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิขอกู้เงินเพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนอง หรือชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไปเนื่องจากการขายฝาก จำนอง หรือสัญญากู้ยืมเงิน ต้องเป็นเกษตรกรผู้ยากจน หรือผู้ยากจน หรือเป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรือบุตรของเกษตรกรผู้ยากจนหรือผู้ยากจน ซึ่ง(๑) มีหนี้สินเนื่องจากการนำที่ดินไปขายฝาก จำนองไว้กับเจ้าหนี้ หรือกู้ยืมเงิน โดยได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้อึดถือไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืมเงิน หรือได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปแล้ว เนื่องจากการขายฝาก จำนอง หรือสัญญากู้ยืมเงิน (๒) มีหนี้สินอันเกิดจากเหตุสุจริตจำเป็นและเป็นภาระหนักแก่ผู้ขอกู้เงินทำให้ผู้ขอกู้เงินมีโอกาสที่จะไถ่หรือไถ่ถอน หรือชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือซื้อคืนที่ดินได้น้อยมาก (๓) เป็นผู้ที่ธนาคารไม่อนุมัติให้กู้เงินเพื่อการนี้ ตามระเบียบข้างต้น ทั้งนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะสามารถขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ ได้นั้น จะต้องเป็นหนี้ตามสัญญาจำนอง สัญญาขายฝาก และสัญญากู้ยืมเงิน กรณีเป็นหนี้สัญญากู้ยืมเงิน จะต้องนำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนด,น.ส.๓,น.ส.๓ก) ให้เจ้าหนี้อึดถือไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืมเงินเท่านั้น ตามข้อเท็จจริง ปรากฏว่าหนี้ที่นางนันทน์ภัสฯ ขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ นั้นเป็นหนี้สัญญาเช่าซื้อ

จึงไม่อยู่...

